

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 29 พ.ค. 2562 หน้า 7 เรื่อง กองทุนน้ำมันฯ

กองทุนน้ำมันฯ ยันอุ้มราคาได้อีก 3 ปี

กรุงเทพธุรกิจ ● สบพน.ชี้เงินกองทุนน้ำมันฯ ยังใช้อุ้มราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศได้อีก 3 ปี แม้ พ.ร.บ.กองทุนฯ ประกาศใช้แล้ว แต่ต้องทำแผนลดการชดเชยลง พร้อมแนะผลักตันออก พ.ร.บ.พลังงานทดแทน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือ สบพน. เปิดเผยว่า จะใช้ช่วงเวลา 120 วัน ก่อนที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ หรือกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อกำหนดขอบข่ายการทำงานระหว่างกันให้ชัดเจนด้านกฎหมาย ภาระหน้าที่ รวมถึงการจัดตั้ง “สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง” ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทน สบพน.

โดย สบพน.ต้องโอนย้ายสำนักงานและพนักงานที่มีอยู่ทั้งหมด 23 คน รวมทั้งผู้อำนวยการ สบพน. ไปสังกัดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ด้วย ซึ่งจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี สำหรับสาระสำคัญใน พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ ตามกฎหมายยังกำหนดให้กองทุนน้ำมันฯ มีเงินเก็บสะสมไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท หากต้องการเก็บมากกว่าอัตราดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีเงินเหลือน้อยทางกฎหมายกำหนดให้กู้เงินได้แต่วงเงินรวมสะสมต้องไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท และเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อใช้บริหารจัดการในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

ดังนั้น กองทุนน้ำมันฯ จะไม่สามารถนำไปใช้ชดเชยราคาพลังงานทดแทนได้ ขณะเดียวกันกฎหมายยังกำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องจัดทำแผนลดการชดเชยเงินให้กับพลังงานทดแทนลงในช่วง 3 ปี หลังจากกฎหมายบังคับใช้ ทำให้ในช่วง 3 ปีแรกจะยังสามารถใช้เงิน

จากกองทุนน้ำมันฯ เข้าไปชดเชยพลังงานทดแทนได้ และหากมีความจำเป็นยังสามารถขอต่ออายุการชดเชยได้อีก 2 ครั้ง จากนั้นจะไม่สามารถใช้ชดเชยพลังงานทดแทนได้อีก

ส่วนแนวทางดูแลราคาพลังงานทดแทนในอนาคตนั้น ในช่วง 3 ปีของการจัดทำแผนลดการชดเชยพลังงานทดแทนจะเสนอออก พ.ร.บ. พลังงานทดแทน ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นำเงินมาใช้สนับสนุนพลังงานทดแทนได้ตามแผนที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จะกำหนดขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีผลบังคับใช้ในปีที่แล้ว ไทยจะเหลือจำหน่ายน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพียงอย่างละชนิดเท่านั้น คาดว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์อี20 และไบโอดีเซลบี20 ล่าสุดวันที่ 26 พ.ค.2562 กองทุนฯ มีเงินสะสม 40,811 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันอยู่ที่ 34,229 ล้านบาท และบัญชีแอลพีจีติดลบอยู่ที่ 6,582 ล้านบาท